

“ในหลวง รัชกาลที่ 9” ราชันผู้เป็นแบบอย่าง แก้ไขปัญหายาสูบ-สร้างสังคมสุขภาวะ



องค์การอนามัยโลกจัดถวายโล่เกียรติยศแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในฐานะทรงเป็นแบบอย่างการต่อต้านบุหรี่ที่โดดเด่นที่สุดในเอเชีย

HAPPY MODEL

“การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาสูบของประเทศไทย มีความก้าวหน้าเป็นที่ประจักษ์ในระดับโลก และความสำเร็จนี้ ส่วนหนึ่งที่สำคัญเป็นผลจากการทำงานภายใต้การปกครองในรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช องค์ราชันผู้ยังประโยชน์อันยิ่งใหญ่ไพศาลแก่พสกนิกรชาวไทย”

จ้าวหัวเกรินจาก นพ.บัณฑิต ศรีไพศาล รองผู้จัดการ กองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ(สสส.) เปรียบได้กับเครื่องฉายภาพยนตร์ที่กำลังเลื่อนม้วนฟิล์มฉายอดีตให้สังคมได้รับทราบถึงพระราชกรณียกิจอีกด้านที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงวางรากฐาน “สังคมสุขภาวะ” ไว้ให้กับประเทศไทย

นพ.บัณฑิต บอกว่า ผลงานความสำเร็จที่อาศัยเวลายาวนานกว่า 25 ปี ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาสูบในถิ่นชาน

ทอง เกิดขึ้นในช่วงรัชสมัยการปกครองของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในปีที่ 46-70 (2535-2559) โดยรัฐบาลไทยมีมติผ่านกฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบที่สำคัญ 2 ฉบับ ในปี 2535 ได้แก่ พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535

โดยสาระสำคัญของ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบนั้น ห้ามไม่ให้มีการโฆษณาสูบในสื่อต่างๆ โดยสิ้นเชิง และพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ ได้สั่งห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ เพื่อปกป้องไม่ให้ผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ได้รับควันบุหรี่มือ 2 จากผู้สูบ กฎหมาย 2 ฉบับนี้ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่านิยมที่เห็นการสูบบุหรี่เป็นเรื่องเท่ ทั้งจากการโฆษณาและจากการเห็นผู้ที่สูบบุหรี่อยู่ในสถานที่ต่างๆ ให้กลายเป็นค่านิยมที่เห็นว่าการสูบบุหรี่เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ จนผู้สูบบุหรี่ต้องหาที่สูบบนหลังขออนุญาตจนไม่มีการโฆษณาจูงใจมอมเมาให้เห็นว่าการสูบบุหรี่เป็นเรื่องดีอีกต่อไป

นพ.บัณฑิต กล่าวต่ออีกว่า วันที่ 4 ธ.ค. 2547



นพ.บัณฑิต ศรีไพศาล
รองผู้จัดการ กองทุน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงตรัสแสดงความห่วงใยปัญหาการสูบบุหรี่ในหมู่เยาวชนและพิษภัยของบุหรี่ แก่คณะรัฐมนตรี (ครม.) และคณะบุคคลของภาคส่วนต่างๆ ที่เข้าเฝ้าทูลฝ่าพระระลองฐลีพระบาท เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้เกี่ยวข้องตระหนักถึงปัญหาและช่วยกันลงมือแก้ไข ดังความตอนหนึ่งว่า

“...เด็กๆ จะต้องสามารถเรียนรู้ เรียนรู้ทำงาน เพื่อช่วยบ้านเมือง ถ้าเด็กไม่มีความรู้ ช่วยบ้านเมืองไม่ได้ บ้านเมืองไปไม่รอด เพราะเด็กมัวแต่ไปเสพยาเสพติด สูบบุหรี่ ไม่ดี เสพยาไม่ต้องบอก

ทรกว่าเสียหายยังไม่ แต่บุหรี่ยี่หุเสียชีวิตเสียมองเสียมันเลือดเสียม...

และ "..."คนที่สูบบุหรี่ มองก็ทึบ ทำไปทำมาก็ทึบขึ้นทุกที เพราะทึบ เพราะทึบ เส้นเลือดในสมองมันตีบ มันเล็ก คิดอะไรไม่ออก ตอนแรกนึกว่าคิดออก แต่ทีหลังมันก็คิดไม่ออก ทีแรกนึกว่าคนเราสูบบุหรี่ทำให้กระฉับกระเฉงตรงข้าม ไม่กระฉับกระเฉง ทำให้รู้สึกทึบ มองม่นทึบ มองม่นมัน ก็เลยเห็นว่าเลิกสูบบุหรี่ดีกว่า เห็นมีการรณรงค์ให้เลิกสูบบุหรี่ แล้วก็ห้ามขายบุหรี่แก่เด็กอายุต่ำกว่า 18 ที่จริงเด็ก อายุ 50 ก็ควรห้ามน...

ซึ่งพระราชดำริของพระองค์ท่าน ส่งผลให้ผู้เกี่ยวข้องต่างตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาสูบและดำเนินการอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น
"ยังเป็นที่มาของการที่รัฐบาลไทยขึ้นภาษีบุหรี่รวม 10 ครั้ง ระหว่างปี 2536-2558 คิดเป็นขั้นภาษีบุหรี่เฉลี่ยทุก 2 ปี นอกจากนี้ ยังมีมาตรการเตือนพิษภัยของการบริโภคยาสูบ ด้วยภาพคำเตือนบนซองบุหรี่เป็นประเทศที่ 4 ของโลกโดยเริ่มต้นในปี 2547



และต่อมามี 2556 มีการขยายขนาดภาพคำเตือนเป็นร้อยละ 85 บน ซองบุหรี่ ซึ่งถือขนาดภาพคำเตือนที่ใหญ่ที่สุดในโลกในขณะนั้น" รองผู้จัดการ กองทุน สสส. ระบุว่า ขณะที่ ปี 2559 กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เครือข่ายหมออนามัย และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทั่วประเทศ สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ และ สสส. ตลอดจนภาคีเครือข่ายต่างๆ ได้ร่วมกันจัดโครงการรณรงค์เชิญชวนท้าวชนให้เลิกสูบบุหรี่สำเร็จจำนวน 3 ล้านคน 3 ปี ทั่วประเทศไทย เพื่อเทิดไท้องค์ราชัน "ด้วยพระบารมีของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งทางตรงและทางอ้อม และมาตรการต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น พร้อมด้วย การดำเนินการรณรงค์ให้ความรู้ถึงโทษพิษภัยของยาสูบแก่ประชาชน ตลอดจนการเชิญชวนและท้าวชนให้ผู้สูบบุหรี่ ส่งผลให้อัตราการสูบบุหรี่ลดลงจากร้อยละ 32 ในปี 2534 เหลือร้อยละ 20 ในปี 2558 พร้อมกับปรับเปลี่ยนค่านิยมจากการเห็นการสูบบุหรี่เป็นเรื่องเท่ กลายเป็นเห็นการสูบบุหรี่เป็นเรื่องไม่เท่ที่ยอมรับในสังคม คือความสำเร็จของการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาสูบ ภายใต้รัชสมัยการปกครองของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย ทำให้คำกล่าวที่ว่า

ว่าการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาสูบในประเทศไทยนั้น ส่วนหนึ่งที่สำคัญเป็นผลมาจาก การดำเนินงานภายใต้การปกครองของพระองค์ท่าน จึงไม่เป็นการกล่าวเกินจริงแต่อย่างใด" นพ.บัณฑิต กล่าวถึง ผลงานอันเป็นที่ประจักษ์นี้ ยังทำให้ องค์การอนามัยโลก (WHO) พิจารณาเห็นว่า ประเทศไทยประสบความสำเร็จอย่างมากในการควบคุมยาสูบ และกลายเป็นแบบอย่างให้แก่ประเทศต่างๆ ในโลก จึงจัดถวายโล่เกียรติคุณมอบแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นกรณีพิเศษ ในงานวันงดสูบบุหรี่โลกที่จัดขึ้น ณ กรุงเทพฯ ในปี 2543 โดยระบุคำประกาศเกียรติคุณบนโล่ที่ถวายพระองค์ท่าน ดังนี้
"ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แห่งประเทศไทย เพื่อเชิดชูพระเกียรติในฐานะที่ทรงเป็นผู้นำทางจิตใจที่มุ่งมั่นและกปรกด้วยพลัง ทรงเป็นแบบอย่างทางสาธารณสุข ได้ทรงสร้างแนวทางลดจนบริบททางวัฒนธรรม ที่สนับสนุนกิจกรรมต่อต้านบุหรี่ยุคใหม่ที่ดีที่สุดในเอเชีย อีกทั้งได้พระราชทานแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่แก่ราษฎรของพระองค์ ประชาชนในภูมิภาคและในโลก".

สูบบุหรี่ : สูญชีวิต สูญเงิน

13 ล้านบาท	คนไทยที่ประกาศ สูบบุหรี่ประมาณ 13 ล้านคน
70 ชนิด	ควันบุหรี่ ประกอบด้วยสารก่อมะเร็งมากกว่า 70 ชนิด
7 บาท	สูบบุหรี่ 1 มวน ชาญสิ้น 7 บาท
10-12 ปี	อายุเฉลี่ยของผู้ สูบบุหรี่เป็นประจำ เฉลี่ย 10-12 ปี
10 ชนิด	บุหรี่ มีในสถานขอขึ้น 10 ชนิด
8-1 คน	ทั่วโลกมีผู้สูบบุหรี่ ถึง 1 พันคน ถึง 1 แสนคน
1 ใน 5	ขอสูบบุหรี่ทั่วโลก ถึง 10 ล้านคน
1	คนหนึ่งใน 5 คนที่สูบบุหรี่อย่างต่อเนือง จะเสียชีวิตด้วยโรคจากการสูบบุหรี่
15,000 บาท	ถ้าไม่สูบบุหรี่ แต่ละคนจะประหยัด 15,000 บาทต่อปี

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
โทร. 0-2278-1808 โทรสาร. 0-2278-1830
<http://www.ashthailand.or.th> หรือ <http://www.smokefree.or.th> Email: info@ashthailand.or.th
ศูนย์รณรงค์รณรงค์ ทั่วประเทศ โทรสาร 1600 (กรุงเทพฯ) 0-2253-5000 (เชียงใหม่) 0-5319-1000 (อุดรธานี) 0-4251-2222 (พิษณุโลก) 0-7541-0000 (ขอนแก่น) 0-4381-1000 (นครราชสีมา) 0-4421-1000 (บุรีรัมย์) 0-4381-1000 (ขอนแก่น) 0-4381-1000 (ขอนแก่น)

เชื่อสิ... ว่าคุณเลิกได้



เลิกบุหรี่ โทร
Quitline
1600




